



ด่วนที่สุด
ที่ กค ๐๕๐๓.๒/๒๐๑๖๑



กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ข้อเสนอแผนงาน/โครงการของจังหวัดสืบเนื่องจากการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีน (จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดราชบุรี)

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/๑๕๑๓๐ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/๑๕๓๘๗ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้กระทรวงการคลังเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี กรณีสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอเรื่อง ข้อเสนอแผนงาน/โครงการของจังหวัดสืบเนื่องจากการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีน (จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดราชบุรี) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการโครงการของจังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดราชบุรี จำนวน ๗ โครงการ งบประมาณ ๑๗๑,๙๓๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านเก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) โดยให้จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดราชบุรีขอรับการจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้จังหวัดนำโครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาภูมิภาคจังหวัดต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า ข้อเสนอแผนงาน/โครงการของจังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดราชบุรี จะสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในพื้นที่ โดยการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในพื้นที่การเกษตรและการอุปโภคบริโภค สนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม รวมถึงการป้องกันอันตรายจากการใช้เส้นทางสัญจร ซึ่งจะช่วยลดจำนวนอุบัติเหตุ ลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้ทาง จึงเห็นสมควรที่คณะกรรมการรัฐมนตรีจะเห็นชอบในหลักการโครงการของจังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดราชบุรี จำนวน ๗ โครงการ งบประมาณ ๑๗๑,๙๓๐,๐๐๐ บาท โดยให้จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดราชบุรี ขอรับการจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้จังหวัดนำโครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาภูมิภาคจังหวัดตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ทั้งนี้ ควรคำนึงถึงประเด็นความคุ้มค่า ต้นทุน และผลประโยชน์ เสถียรภาพ และความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนความยั่งยืนทางการคลังของรัฐ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของบทบัญญัติมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมทั้งควรให้ความสำคัญกับการควบคุม และกำกับดูแลการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับการจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิชัย ชุณหวิชัย)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง

กองการเงินการคลังภาครัฐ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๖๔๒๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@cgd.go.th